

NGHỊ QUYẾT
về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng - an ninh năm 2016

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 106/HD-BGDĐT ngày 10/03/2016 về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016 của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang, Đảng ủy ban hành Nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng - an ninh năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2015

Trong năm 2015, công tác đảm bảo quân sự trường học, giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Trường Đại học Nha Trang tiếp tục được thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng: An ninh chính trị, trật tự an toàn Nhà trường tiếp tục được ổn định và giữ vững; không có những vụ việc nổi cộm và bất ngờ xảy ra; duy trì có hiệu quả phong trào cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn nếp sống lành mạnh, môi trường văn hóa, sư phạm tốt đẹp. Công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ Nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đã thực hiện tốt công tác giáo dục nhận thức, tuyên truyền vận động nam sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia đào tạo sỹ quan dự bị, đáp ứng chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo Quyết định 1821/QĐ-TTG ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trước tình hình và diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất niềm tin và sự ổn định như: sự chống phá của một số thế lực thù địch có tính manh động, sự xuyên tạc, kích động cũng như sự xuất hiện những tư tưởng chống đối, đặc biệt sự chống phá trên các trang mạng xã hội... đã có những tác động bất lợi cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn Nhà trường, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn và khu vực trường đứng chân.

Xác định tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, Đảng ủy Nhà trường đã rất quan tâm và chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ về mọi mặt, đã bám sát các văn bản pháp luật và chỉ đạo cấp trên, bổ sung hệ thống văn bản, chính sách, quan tâm và bảo đảm tài chính cho công tác huấn luyện, kiện toàn lực lượng tự vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Nhà trường.

Dự báo năm 2016 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực có thể có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường xảy ra; tình hình trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trong Trường, đòi hỏi công tác quân sự, quốc phòng - an ninh càng phải được quan tâm và tăng cường củng cố tốt hơn.

II. MỤC TIÊU - YÊU CẦU

1. Nâng cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trong mọi tình huống; không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ hay điểm nóng trong phạm vi Nhà trường. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức cảnh giác trước diễn biến phức tạp của tình hình xã hội.

2. Các đơn vị chức năng cần nắm vững tình hình, triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự; loại trừ các yếu tố phức tạp có nguy cơ tạo ra những điểm nóng, góp phần bảo vệ Nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đảng ủy Nhà trường đã đề ra.

3. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy về công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên; công tác huấn luyện Lực lượng tự vệ và phối hợp với lực lượng bảo vệ Trường để giữ gìn an ninh trật tự trong toàn Trường.

4. Tiếp tục triển khai nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về công tác quân sự thành phố; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

1. Xác định công tác quân sự, quốc phòng - an ninh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể. Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng về công tác quân sự, quốc phòng - an ninh: Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/07/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh; sự chỉ đạo về công tác quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh trường học của Bộ GD&ĐT; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; sự chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Quân Khu 5 và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Khánh Hòa về công tác quân sự, quốc phòng-an ninh năm 2016;...

2. KIỆN TOÀN VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG TỰ VỆ THEO CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG. Lực lượng tự vệ Trường thực hiện tốt công tác huấn luyện hàng năm, tham gia tập huấn, diễn tập, hội thao khi được phân công và điều động. Chỉ đạo Lực lượng tự vệ Trường tham gia và phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ của Trường, cơ quan quân sự và công an địa phương, khu vực để bảo vệ tốt nhất an ninh chính trị, trật tự an toàn Nhà trường và địa bàn mà Trường đứng chân.

3. Chủ động phát hiện, ngăn chặn những hoạt động gây rối, tập hợp và lợi dụng sinh viên để tuyên truyền, kích động chống phá làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn nhà trường, chống lại chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Củng cố vững chắc thể trận an ninh kết hợp với thể trận quốc phòng; sẵn sàng ứng phó với các tình huống gây rối, bạo loạn đông người.

4. Gắn kết việc bảo vệ an ninh trật tự với công tác phòng, chống tội phạm, ma túy học đường; xây dựng môi trường sư phạm và học tập chuẩn mực; thực hiện tốt các giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, viên chức và sinh viên.

5. Xây dựng kế hoạch và duy trì thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy theo hướng: Phải lấy phòng ngừa là chính; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; các quy hoạch về xây dựng của Trường cần gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy; rà soát, ban hành những quy định cụ thể quản lý các cơ sở dịch vụ, trung tâm, viện, công trình văn hóa - thể thao,... bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy;...

6. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa thực hiện nghiêm nội dung, chương trình và tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy quốc phòng - an ninh theo hướng thiết thực hiệu quả.

7. Hội Cựu Chiến binh Trường đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tổ chức các hoạt động mang màu sắc cựu chiến binh: Tổ chức các buổi báo cáo thời sự về an ninh, quốc phòng, biển, đảo nhân các ngày lễ 30/4, 7/5, 22/12; tham gia tuần tra, canh gác vào dịp các ngày lễ, tết và khi cần thiết;...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết trên, các chi bộ, đơn vị và tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

2. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động và SV tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường.

3. Giao cho các cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

4. Giao cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa, Ban chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự Trường, Ban chỉ huy Lực lượng tự vệ Trường thực hiện chức năng tham mưu, tiếp nhận, nghiên cứu văn bản và bổ sung, sửa đổi nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn Nhà trường và địa bàn Trường đứng chân.

Nghị quyết này được phổ biến rộng rãi đến các chi bộ, cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Nha Trang.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Các đ/c ĐUV;
- Các Chi bộ;
- Lưu VPĐU.



Không Trung Thắng